

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, trừ sâu bệnh hại lúa xuân tại xã Thụy Trinh (Thái Thụy).

và bệnh hại khác, giúp nông dân thấy rõ nguy cơ, mức độ gây hại để có biện pháp phòng, trừ đúng thời điểm, đạt hiệu quả kết hợp hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả để bảo vệ năng suất cây trồng, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Gần 10.000 lượt du khách đổ về "biển vô cực" trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Theo báo cáo của Phòng Văn hóa Thông tin huyện Thái Thụy, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại nhiều điểm du lịch, khu di tích lịch sử trên địa bàn huyện đã đón lượng du khách lớn về tham quan, nghỉ dưỡng.

"Biển vô cực" có một không hai tại xã Thụy Xuân và xã Thụy Hải đang được tỉnh, huyện xây dựng thành điểm du lịch với kỳ vọng đây sẽ là điểm đến mới lạ, độc đáo, thu hút du khách trong và ngoài nước tới trải nghiệm.

Ngoài "biển vô cực", dịp nghỉ lễ năm nay khu du lịch sinh thái Cồn Đen (Thái Độ) cũng đón hàng nghìn lượt du khách về tham quan, nghỉ dưỡng. Để bảo đảm các điều kiện tại các điểm du lịch trên địa bàn, nhất là tại khu du lịch sinh thái Cồn Đen và "biển vô cực", UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo lực lượng công an huyện phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn cho du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

TRẦN TUẤN



Nhiều gia đình lựa chọn "biển vô cực" là điểm đến trong dịp nghỉ lễ.

Campuchia được xác nhận trở thành chủ nhà Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 từ kỳ SEA Games 28 năm 2015 tại Singapore. Tuy nhiên, từ năm 2013, Ủy ban Olympic Campuchia đã nhận được sự chấp thuận của Chính phủ về việc đăng cai SEA Games 32.

Cũng từ đó, công việc chuẩn bị xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ Đại hội được khởi động, trong đó có công trình quan trọng nhất là SVĐ quốc gia Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh.

Cho đến nay, mọi khâu tổ chức cho SEA Games 32 đã được nước chủ nhà hoàn tất với mong muốn đây là kỳ Đại hội mang đến cho người hâm mộ những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Campuchia, đồng thời lan tỏa tinh thần SEA Games 32: "Thể thao - Sống trong hòa bình".

SEA Games 32 diễn ra từ ngày 5 - 17/5 tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep.

Lễ khai mạc bắt đầu từ 18 giờ ngày 5/5 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Morodok Techo. Đây là sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, với khoản kinh phí xây dựng lên đến 160 triệu USD.

SEA Games 32 tổ chức thi đấu 37 môn với 586 nội dung, trong đó, có nhiều môn, phân môn thuộc chương trình thi đấu Olympic bị loại bỏ như bắn súng, đấu kiếm, bắn cung, rowing, canoeing... Thay vào đó, Campuchia đưa những môn thi đấu địa phương như Kun Bokator, võ Khmer, cờ ôc... vào chương trình thi đấu để quảng bá văn hóa truyền thống.

Ban tổ chức nước chủ nhà cho biết khoảng 12.400 thành viên của 11 đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ tham dự kỳ Đại hội lần này.

Tại kỳ SEA Games lịch sử sau 64 năm chờ đợi, nhằm tạo

SEA Games 32 trước giờ khai mạc

(chinhphu.vn) - Sau hơn 60 năm chờ đợi cùng với khoảng 10 năm chuẩn bị, đến nay nước chủ nhà SEA Games 32 - Vương quốc Campuchia đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho các cuộc tranh tài từ ngày 5/5.



Sân vận động Morodok Techo ở Phnom Penh, nơi tổ chức lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 32.

ấn tượng trong lần đầu tiên đón nhận cương vị chủ nhà, Campuchia đã quyết định miễn phí vé xem lễ khai mạc, bế mạc và các môn thi đấu; miễn phí bản quyền truyền hình; miễn phí ăn, ở, đi lại cho thành viên 11 đoàn thể thao và miễn phí dịch vụ y tế tại kỳ Đại hội lần này.

Để phục vụ các đoàn đến tham dự SEA Games, Campuchia huy động 5.000 tình nguyện viên hỗ trợ việc đón tiếp, hướng dẫn thủ tục nhập cảnh cho các đoàn được thuận tiện, nhanh chóng.

Tuy nhiên, điều được chờ đợi nhất là lễ khai mạc SEA Games 32. Nước chủ nhà Campuchia đã hứa hẹn sẽ tạo nên "một lễ khai mạc vô cùng hoành tráng, vượt tầm Đông Nam Á và có thể sánh với những tiêu chuẩn Olympic".



Biểu trưng, linh vật, khẩu hiệu của SEA Games 32 và ASEAN Para Games 12.



Ngọn đuốc và bộ huy chương SEA Games 32.



Trung tâm Báo chí SEA Games 32.

An ninh trật tự, an toàn giao thông kỳ nghỉ lễ được bảo đảm

Nhờ chủ động triển khai đồng bộ và quyết liệt các phương án, kế hoạch nên kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương, tình hình an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn giao thông (ATGT), trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm ổn định, không có vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp xảy ra.

Công an tỉnh và công an các địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bố trí lực lượng, tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ. Đồng thời, phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, siết chặt kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các ngành nghề, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như quán karaoke, game, nhà nghỉ, khách sạn... Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú và quản lý người nước ngoài, phối hợp với các ngành, đơn vị



Công an huyện Vũ Thư làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân trong kỳ nghỉ lễ.

quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm. Với tinh thần "Vi nhân dân phục vụ", lực

lượng công an đã tổ chức cao điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, vừa tập trung phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi gây rối ANTT, tấn công trấn áp các loại tội phạm hình sự. Lực lượng công an đã điều tra làm rõ, xử lý 1 vụ cố ý gây thương

tích; vụ cưỡng đoạt tài sản; bắt 8 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm; 1 vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã. Trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ đuối nước do tắm biển, không xảy ra cháy, nổ... Lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã thu nhận hồ sơ cấp 5.797 căn cước công dân gắn chip điện tử và tạo lập tài khoản định danh điện tử mức độ 1, 2 cho 25.285 công dân...

Để bảo đảm ATGT trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tập trung tăng lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp cùng công an các huyện, thành phố tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ quy định, vi phạm tín hiệu giao thông, đi không đúng phần đường, làn đường, tụ tập đua xe trái phép... Trong 5 ngày nghỉ lễ, tình hình trật tự ATGT được duy trì ổn định, bảo đảm thông suốt, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Tai nạn giao thông được kim giữ, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân, khách thập phương về tham quan, vui chơi tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm bị thương 2 người.

TRỊNH CƯỜNG